

Thông cáo báo chí chung

Của SIS và Siemens Healthineers

Cần Thơ, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (SIS) và Siemens Healthineers hợp tác toàn diện nâng cao năng lực quản lý đột quy tại Việt Nam

- **Quan hệ hợp tác chiến lược trong 8 năm sẽ hỗ trợ SIS mở rộng hơn nữa mạng lưới quản lý đột quy ở Việt Nam.**
- **Quan hệ đối tác này tập trung vào các giải pháp toàn diện bao gồm các công nghệ y tế tiên tiến, giải pháp robot đầu tiên ở Việt Nam, số hóa và các chương trình đào tạo có chọn lọc trong quản lý đột quy.**
- **Nội dung mới quan hệ chiến lược bao gồm hợp tác nghiên cứu về đột quy và SIS trở thành một trung tâm tham khảo của Siemens Healthineers.**

Bệnh viện Đột quy Tim mạch Cần Thơ (SIS) và Siemens Healthineers ký thỏa thuận Hợp tác Toàn diện thời hạn 8 năm nhằm nâng cao năng lực quản lý đột quy tại Việt Nam. Theo nội dung thỏa thuận, Siemens Healthineers sẽ triển khai lắp đặt các thiết bị y tế và công nghệ robot tiên tiến, được xây dựng dựa trên đa dạng các nền tảng số hóa và sẽ phát triển hơn nữa các cơ sở đào tạo để thực hiện các chương trình đào tạo tùy chỉnh trong quản lý đột quy trong tương lai. SIS sẽ tập trung đầu tư vào xây dựng một mạng lưới quản lý đột quy toàn diện, bao gồm cả việc mở rộng ra khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam. Đây là mối quan hệ Hợp tác toàn diện đầu tiên của Siemens Healthineers về đột quy tại khu vực Đông Nam Á.

SIS là mạng lưới đột quy chuyên sâu đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam và được biết đến với việc mang lại dịch vụ chăm sóc đột quy tiên tiến cho 17 ngàn người dân ở đồng bằng sông Cửu Long, kể từ năm 2019. SIS sẽ thành lập trung tâm đột quy hiện đại đầu tiên của mình tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ y tế trong đào tạo chuyên sâu về chẩn đoán và điều trị đột quy. Trong khi đó, cơ sở của SIS tại Quảng Nam sẽ hướng đến khách hàng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Với các giải pháp công nghệ y tế tiên tiến của Siemens Healthineers, SIS đặt mục tiêu mang lại các tiêu chuẩn điều trị đột quy được ghi nhận trên toàn cầu tới khu vực này của châu Á, đồng thời trở thành một trung tâm đào tạo ở Đông Nam Á.



Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Cần Thơ SIS
397 đường Nguyễn Văn Cừ,
Phường An Bình, quận Ninh Kiều
Tp Cần Thơ, Việt Nam

Công ty TNHH Siemens Healthcare
Tòa nhà German House, Tầng 7,
33 đường Lê Duẩn, quận 1,
tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiến sĩ Trần Chí Cường, Giám đốc SIS chia sẻ: "Chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng và nỗ lực trong việc cải thiện quy trình bệnh nhân và nâng cao kết quả điều trị. COVID-19 đã đặt toàn ngành y tế trước thách thức phải đổi mới, để thích ứng với tình hình mới. Năm 2020, khoảng 23% bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện của chúng tôi trong 'giờ vàng', trong khi năm 2021, do COVID-19, tỷ lệ này giảm xuống còn 19%. Sự thay đổi này là đáng lo ngại, bởi mỗi phút giây chậm trễ, nguy cơ tàn tật hoặc tử vong của bệnh nhân sẽ ngày một tăng cao. Tôi vui mừng được thông báo về quan hệ đối tác toàn diện mới này với Siemens Healthineers để mở rộng mạng lưới của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam, trong đó SIS sẽ triển khai công nghệ và giải pháp kỹ thuật số tiên tiến để đẩy nhanh quá trình cấp cứu và chẩn đoán, đồng thời triển khai giải pháp tư vấn, giám sát bệnh nhân từ xa và quản lý số dữ liệu sức khỏe của người bệnh, cho phép các bác sỹ truy cập các thông tin này mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, SIS sẽ trở thành một những Trung tâm tham khảo của Siemens Healthineer".

Theo ông Philipp Breschan, Giám đốc Điều hành Siemens Healthineers tại Việt Nam: "Chúng tôi hiểu rằng đối với một quốc gia phát triển nhanh như Việt Nam, việc xây dựng các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt giá cả hợp lý và dễ tiếp cận, không chỉ ở các thành phố đô thị, mà còn ở vùng sâu vùng xa là thực sự cần thiết. Trong hai năm qua, Siemens Healthineers tự hào là một đối tác Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ (SIS) tại Đồng bằng sông Cửu Long và ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đưa sự hợp tác này lên một tầm cao mới. Đây cũng là lần đầu tiên Siemens Healthineers thực hiện việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện đối với một cơ sở chuyên sâu về đột quỵ như SIS tại khu vực Đông Nam Á. Siemens Healthineers sẽ cung cấp cho SIS các giải pháp công nghệ tiên tiến, đồng thời phối hợp cập nhật các kiến thức chuyên môn kỹ thuật, kiến thức lâm sàng trong khu vực và trên thế giới, từ đó hỗ trợ SIS phát triển trung tâm đào tạo của mình."

Quản lý đột quỵ ở Việt Nam và Đông Nam Á

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ hai trên toàn thế giới và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật lâu dài. Theo Sở Y tế Hà Nội, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó, 50% người bệnh không thể chữa khỏi. Đáng chú ý, tỷ lệ những người trẻ tuổi bị đột quỵ đang tăng 2% mỗi ¹ năm. Hiện nay, số ca đột quỵ ở người trung niên và thanh niên chiếm 30% tổng số bệnh nhân.

Với những tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng này, việc phản ứng nhanh, chẩn đoán và điều trị đóng vai trò quyết định trong sự tiến triển của đột quỵ và khả năng tổn thương lâu dài. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về các triệu chứng sớm và triển khai các tiến bộ mới nhất về công nghệ, cũng như các lựa chọn trong điều trị tạo nên một bước tiến lớn cho bệnh nhân đột quỵ.



Kế hoạch xây dựng mạng lưới quản lý đột quỵ toàn diện của SIS sẽ góp phần đáng kể vào việc giải quyết những thách thức này tại Việt Nam. Dự định phát triển một trung tâm đào tạo về quản lý đột quỵ cho Khu vực Đông Nam Á, sẽ từng bước giúp giải quyết các thách thức về đội ngũ nhân lực chuyên môn cao và khả năng chẩn đoán, điều trị kịp thời căn bệnh này. Đội ngũ Siemens Healthineers tại Việt Nam và toàn cầu tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các kiến thức chuyên môn kỹ thuật, kiến thức lâm sàng thông qua việc triển khai ứng dụng các thiết bị tiên tiến.

Số hóa góp phần cải thiện tình trạng bệnh nhân

Các giải pháp kỹ thuật số thông qua quan hệ đối tác này sẽ giúp SIS cải thiện hiệu quả hoạt động đồng thời nâng cao trải nghiệm bệnh nhân. Ví dụ như nền tảng phần mềm syngo.virtual cockpit, được sử dụng để hỗ trợ tầm soát từ xa, từ đó giúp vượt qua các thách thức về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Sự hợp tác này cũng sẽ mang tới giải pháp về quy trình làm việc AI Rad Companion, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp gia tăng độ chính xác chẩn đoán hình ảnh.

"Lần đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi sẽ lắp đặt giải pháp can thiệp hỗ trợ robot Corindus, cho phép điều trị chính xác và kịp thời. Thêm nữa, việc trang bị các thiết bị công nghệ tiên tiến như hệ thống cắt lớp vi tính hai mức năng lượng, công nghệ BioMatrix (hỗ trợ bởi AI) trong Cộng hưởng từ, cũng sẽ góp phần mang lại sự tự tin trong chẩn đoán và tối ưu hóa quy trình điều trị đột quỵ. Ngoài ra, SIS sẽ có thể cải thiện quy trình bệnh nhân bằng cách giảm thời gian chờ đợi, điều này rất quan trọng, bởi với đột quỵ, mỗi phút giây đều quý giá", bác sĩ Cường nói thêm.

"Với quan hệ hợp tác toàn diện này, Siemens Healthineers hướng tới hỗ trợ các mục tiêu trước mắt của SIS là mang công nghệ điều trị đột quỵ tiên tiến nhất đến nhanh chóng kịp thời cho một bộ phận lớn người dân Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn hỗ trợ các mục tiêu dài hạn của SIS, đó là đóng góp vào sự phát triển của điều trị đột quỵ. Với mục tiêu đó, hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, theo đó chúng tôi có thể huy động nguồn lực và kinh nghiệm chuyên môn của hai bên để tạo ra những tác động tích cực tới việc điều trị đột quỵ cả ở bên ngoài phạm vi mạng lưới SIS. Điều này là minh chứng cho tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện trong việc vượt qua những thách thức ngày càng tăng của ngành y tế ngày nay và đưa ngành y tế phát triển xa hơn trong tương lai", ông Breschan nhấn mạnh.

Đây là mối quan hệ hợp tác toàn diện lâu dài với SIS. Mô hình hợp tác này với Siemens Healthineers cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mở rộng dịch vụ và nâng cao năng lực, đổi mới và tối ưu hóa quy trình kinh Doanh. Mô hình này trải dài trên toàn bộ danh mục sản phẩm của Siemens Healthineers, giúp tạo ra giá trị gia tăng vượt lên trên và ra ngoài phạm vi của việc chỉ cung cấp thiết bị. Quan hệ hợp tác toàn diện là giải pháp tùy chỉnh được thiết kế để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu đặc thù của khách hàng. Siemens Healthineers đã xây dựng mối Quan hệ hợp tác toàn diện với nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Một số ví dụ gần đây có thể kể đến như Tập



đoàn HMI ở Đông Nam Á, Khoa học Y tế Hamilton ở Canada, Hệ thống Đại học Missouri ở Mỹ, Công ty Y tế Dallah ở Ả Rập Saudi và Bệnh viện Thành phố Braunschweig ở Đức.

“Mục tiêu của SIS là mang lại khả năng điều trị đột quy theo tiêu chuẩn quốc tế tới người dân với chi phí phải chăng và đào tạo thêm các chuyên gia điều trị đột quy trong nước và các nước lân cận thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác với các tập đoàn, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc trường đại học trong, ngoài nước để từ đó vươn tầm ra thế giới. Sự hợp tác với Siemens Healthineers sẽ góp phần rất lớn vào việc thực hiện mục tiêu này của chúng tôi”. TS Cường cho biết thêm.

Nguồn:

¹ Cổng thông tin của Sở Y tế Hà Nội: https://soyte.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/thong-tin-y-te-tren-cac-bao-ngay-30-12-2020?_101_INSTANCE_4IVkx5Jltnbg_viewMode=view

Tên sản phẩm và / hoặc nhãn hiệu được đề cập đến là tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng.

Các sản phẩm, dịch vụ và / hoặc các tính năng được đề cập ở đây không có sẵn trên thị trường ở tất cả các quốc gia và / hoặc cho tất cả các hệ thống. Việc các sản phẩm này có sẵn trong tương lai không được đảm bảo. Vui lòng liên hệ với Siemens Healthineers tại địa phương của bạn để biết thêm chi tiết.

Liên hệ báo chí

Công ty TNHH Siemens Healthcare

Bà Đinh Thị Hoài Thu, Trưởng phòng Truyền thông, Tiếp thị và Kỹ thuật số

Điện thoại: +84-90 4624959

E-mail: ding-thi-hoai.thu@siemens-healthineers.com

Về Siemens Healthineers

Siemens Healthineers AG (niêm yết tại Frankfurt, Đức: SHL) đang định hướng tương lai của ngành y tế. Là công ty công nghệ y tế hàng đầu có trụ sở đặt tại Erlangen, Đức, Siemens Healthineers, thông qua các công ty tại khu vực, giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế trên thế giới nâng cao giá trị bằng cách hỗ trợ họ trong hành trình hướng tới mở rộng y học chính xác, đổi mới quy trình chăm sóc bệnh nhân, tăng cường trải nghiệm của bệnh nhân và số hóa lĩnh vực y tế. Siemens Healthineers liên tục cải tiến danh mục sản phẩm và dịch vụ, cùng những ứng dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật số, đóng vai trò quan trọng trong bước phát triển tiếp theo của công nghệ y học. Những ứng dụng mới này giúp tăng cường nền tảng của công ty trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, điều trị can thiệp và xét nghiệm, điều trị ung thư. Siemens Healthineers cũng cung cấp một loạt các dịch vụ và giải pháp hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế nâng cao năng lực trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả và chất lượng tốt hơn cho bệnh nhân. Trong năm tài chính 2020, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, Siemens Healthineers, đã đạt được doanh số 14.5 tỉ Euro với lợi nhuận ròng 2.2 tỉ Euro. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hệ thống Y tế Varian, hiện nay công ty có khoảng 65.000 nhân viên trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:



Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Cần Thơ SIS
397 đường Nguyễn Văn Cừ,
Phường An Bình, quận Ninh Kiều
Tp Cần Thơ, Việt Nam



Công ty TNHH Siemens Healthcare
Tòa nhà German House, Tầng 7,
33 đường Lê Duẩn, quận 1,
tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ được thành lập vào tháng 1/2019 với mục tiêu cung cấp cho người dân đồng bằng sông Cửu Long các dịch vụ chăm sóc y tế chuyên khoa chất lượng cao về đột quỵ và tim mạch. Bệnh viện có quy mô 13.000 mét vuông và được trang bị đầy đủ các hệ thống hiện đại (siêu âm cao cấp, chụp CT 128 lát, MRI 3T) và phòng mổ hybrid tiêu chuẩn quốc tế hiện đại để hỗ trợ theo dõi bệnh nhân 24/7. Tính đến hết tháng 9/2021, với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, Bệnh viện Quốc tế SIS Cần Thơ đã khám và điều trị cho gần 169.000 bệnh nhân, trong đó hơn 71.000 bệnh nhân đến khám và điều trị đột quỵ. Vào tháng 10 năm 2021, bệnh viện đạt được tiêu chuẩn Bạch kim trong điều trị đột quỵ do Hiệp hội Đột quỵ Thế giới (WSO) cấp. Với công nghệ tiêu chuẩn quốc tế về điều trị đột quỵ hiện nay ở Đồng bằng Sông Cửu Long, SIS Cần Thơ đã mang lại tác động tích cực cho bệnh nhân, cải thiện "thời gian vàng" (dưới 6 giờ kể từ khi bắt đầu đột quỵ) tiếp cận chăm sóc từ dưới 10% đến 23% bao phủ trong khu vực. SIS Cần Thơ đã đóng vai trò quan trọng trong việc không chỉ cung cấp tiêu chuẩn quốc tế về chăm sóc mà còn trong việc cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: <https://sisvietnam.vn/>



Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Cần Thơ SIS
397 đường Nguyễn Văn Cừ,
Phường An Bình, quận Ninh Kiều
Tp Cần Thơ, Việt Nam



Công ty TNHH Siemens Healthcare
Tòa nhà German House, Tầng 7,
33 đường Lê Duẩn, quận 1,
tp Hồ Chí Minh, Việt Nam